

## บาท/ดอลลาร์เข้านี้ฟื้นตัวเล็กน้อย แต่สถานการณ์ในฮ่องกงยังหนุนดอลลาร์

\*บาท/ดอลลาร์เข้านี้แข็งค่ากลับมาได้เล็กน้อย ตามแรงขายทำกำไรดอลลาร์ในระยะสั้น แต่ดีลเลอร์มองว่า ภาพรวมของดอลลาร์ยังคงได้รับแรงหนุนจากแนวโน้มการผ่อนคลายนโยบายการเงินของยุโรป และสถานการณ์การประท้วงในฮ่องกง ที่ยังยืดเยื้อ

\*ดอลลาร์ปรับตัวอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 4 ปี เมื่อเทียบตะกร้าสกุลเงินในช่วงเข้าวันนี้ และมีแนวโน้มจะปรับตัวขึ้นรายเดือนมากที่สุดในรอบกว่า 1 ปี แต่นักวิเคราะห์บางรายเตือนว่า การทะยานขึ้นนาน 3 เดือนของดอลลาร์ เสี่ยงที่จะสิ้นสุดลงแล้ว

\*การซื้อขายในตลาดเอเชียมีแนวโน้มซบเซา ขณะที่นักลงทุนยังจับตาการประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตย ที่ขยายตัวในฮ่องกง และเป็นช่วงวันหยุดของตลาดฮ่องกงและจีนในสัปดาห์นี้

\*ข้อมูลการใช้จ่ายส่วนบุคคลและยอดทำสัญญาขายบ้านของสหรัฐ บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังคงขยายตัว แต่ไม่มากพอที่จะกระตุ้นให้ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก่อนกลางปีหน้า

\*สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติ ของสหรัฐ เปิดเผยดัชนียอดขายทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (pending home sales) ประจำเดือนส.ค. ลดลง 1.0% ซึ่งลดลงมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ว่า ยอดทำสัญญาดังกล่าว จะลดลงเพียง 0.1%

\*กระทรวงพาณิชย์สหรัฐ เปิดเผยข้อมูลรายได้ส่วนบุคคล เพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนส.ค. หลังจากเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนก.ค. และการใช้จ่ายส่วนบุคคล เพิ่มขึ้น 0.5% ในเดือนส.ค. หลังทรงตัวในเดือนก.ค.

\*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร ของ  
ธปท.เมื่อวาน อยู่ที่ 32.356 บาท

\*09.11 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.355/385 จาก 32.40/43 เมื่อวาน  
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.33/40 จาก 32.40/42 เมื่อวาน

\*บาท/ยูโร อยู่ที่ 41.01/12 จาก 41.065/099 เมื่อวาน

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 109.37/39 จาก 109.46 เมื่อวาน

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.2685/87 จาก 1.2684 เมื่อวาน

"เมื่อวานนี้มีขึ้นไป above 32.40 ก่อนที่จะมีแรงขาย(ดอลลาร์) กลับ

ออกมา เพราะดอลลาร์ก็ขึ้นติดต่อกันมาพอสมควร แต่จากที่มีเรื่องของฮ่องกงเข้ามาเพิ่ม  
ก็น่าจะทำให้ดอลลาร์ยังแข็งค่าต่อไปได้" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทในช่วงเช้านี้แข็งค่ากลับมาเล็กน้อย หลังนักลงทุนบางส่วน

ขายทำกำไรดอลลาร์ ที่ปรับตัวขึ้นมาต่อเนื่องในช่วงก่อนหน้านี้

อย่างไรก็ตาม ดีลเลอร์ มองว่า จากแนวโน้มการผ่อนคลายนโยบายการเงิน

ของธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) รวมถึงสถานการณ์การประท้วงในฮ่องกง ที่ยังคงยืดเยื้อ

จะเป็นปัจจัยที่หนุนให้ดอลลาร์แข็งค่าต่อไปได้ โดยวันนี้บาท/ดอลลาร์ จะมีแนวต้านที่

32.35 และแนวรับที่ 32.45

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า  
ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอ  
หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย  
ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้